

**สรุปสาระสำคัญการคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2567
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม RH MUSEUM อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)**

ระเบียบวาระ	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p><u>สาระสำคัญ</u></p> <p>การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ครั้งที่ 3/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่นที่ควรติดตามในการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงเพื่อเข้าพบกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>เพื่อทราบ</p>	ทราบ
2. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567	<p><u>สาระสำคัญ</u></p> <p>ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมบรรพต สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หน้า โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนต่อคณะกรรมการแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>เพื่อรับรอง</p>	รับรอง
3. เรื่องสืบเนื่อง		
แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น	<p><u>ความเป็นมา</u></p> <p>สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2567 วาระเพื่อพิจารณา เรื่องแผนการดำเนินงานต่อไปของคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น มีมติการประชุมและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานวันและเวลาเข้าพบกระทรวงมหาดไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2567 2. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่นครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ 3. จัดทำแผนการดำเนินงานที่จะเข้าพบกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 4. มอบหมายคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ จัดเตรียมประเด็นในการเข้าพบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทราบ 2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการสอบถามความประสงค์ของอนุกรรมการฯ ที่จะเข้าร่วมหารือกับกระทรวงมหาดไทย 3. มอบหมายฝ่ายเลขานุการร่วมกับคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระ	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p><u>ข้อเสนอ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ฝ่ายเลขานุการประสานเข้าพบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. จึงขอสอบถามรายชื่อคณะอนุกรรมการที่จะร่วมเข้าพบกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแผนการเข้าพบกระทรวงศึกษาธิการ เดือน มีนาคม 2568 มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 	ร่างข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย
4. เรื่องเพื่อทราบ		
4.1 การเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	<p><u>สาระสำคัญ</u></p> <p>สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย และได้นำเสนอในวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ข้อที่ 5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานจาก คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่ตอบ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา 6 (3) ควรจะเป็นอัตราส่วนของเด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์และได้ เรียนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงข้อ 7 - มาตรา 5 เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับการปกป้องสิทธิการเข้าถึง สวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยรายงานจำนวนครั้งของการถูกรีดรอนสิทธิ ในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ (ถุงยางอนามัย การคุมกำเนิดฉุกเฉิน การยุติ การตั้งครรภ์ การฝังยาคุม/ใส่ห่วง) การได้เรียนในระบบการศึกษาปกติ แบบยืดหยุ่น การได้รับสวัสดิการสังคม (ข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสิทธิ 600 บาท เพียง 62%) รวมทั้งแรงงานแม่วัยรุ่นที่ถูกให้ออกจากงาน <p>คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยการ เพิ่มระบบการศึกษาให้อาจารย์และผู้เรียนเข้าถึงระบบการดูแล ช่วยเหลือตลอดจนการให้คำปรึกษา หรือศูนย์การศึกษาให้ครบ ทุกพื้นที่ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเห็นชอบตามข้อเสนอ และมีข้อสั่งการ มอบฝ่ายเลขานุการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามข้อเสนอแนะ</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <p>เพื่อทราบ</p>	ทราบ

ระเบียบวาระ	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
4.2 การลาออกจากตำแหน่งของอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	<p><u>สาระสำคัญ</u></p> <p>เนื่องด้วยนางสาวพจมาน แจ่มจิวรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเด็กและเยาวชน มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p><u>ข้อเสนอ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อทราบ 2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทราบ 2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป
5. เรื่องเพื่อพิจารณา		
ประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในการเข้าพบกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ	<p><u>สาระสำคัญ</u></p> <p>ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมประเด็นในการหารือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จากข้อมูลสรุปผลการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 10 ประกอบกับกฎกระทรวงการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 และการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561</p> <p><u>ประเด็นหารือกับกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการเฉพาะ 2. การออกแนวทางปฏิบัติในการประสานงานระหว่างสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานจัดสวัสดิการสังคมในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การจัดหาบุคลากรเฉพาะทางในการดำเนินการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น การให้การปรึกษา 4. การปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิใน 	<p>มอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการร่างข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และดำเนินการส่งร่างข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา</p>

ระเบียบวาระ	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรมในวัยรุ่นน พ.ศ. 2564 ไม่มีการระบุถึงการจัดการศึกษาเรื่องเพศวิถีศึกษา ทำให้ไม่มีการผลักดันเรื่องดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการขาดนโยบายหรือมาตรฐานที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้สอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรมในวัยรุ่นนในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><u>ประเด็นหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การออกแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันของสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจยังขาดแนวทาง คู่มือหรือนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรมในวัยรุ่นน 2. การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึกษาอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากวิชาสุขศึกษาประกอบด้วยเนื้อหาหลายส่วน ทำให้เนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาถูกจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน 3. การพัฒนาผู้สอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรมในวัยรุ่นนมักมุ่งเน้นที่จำนวนชั่วโมงที่มีการฝึกอบรมหรือจำนวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แต่ไม่ได้วัดผลจากความพึงพอใจหรือความสามารถหรือทักษะของวัยรุ่นนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรม 4. ไม่ปรากฏแนวนโยบายที่ชัดเจนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม อาจมีสาเหตุมาจากการที่พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาฯ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นก่อนมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 5. สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรประเภทนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพ หรือไม่ไม่สามารถแสวงหาความร่วมมือกับบุคลากรดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นปัญหาในการให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครุกรรม 6. สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครุกรรม ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยเฉพาะบางกรณีนักศึกษาก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครุกรรมระหว่างศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจากนักศึกษาอาจมีอายุเกินกว่านิยามคำว่า “วัยรุ่นน” ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุกรรมในวัยรุ่นน 	

ระเบียบวาระ	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม
	<p>ข้อเสนอ</p> <p>เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นในการหารือดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุม</p>	
6. เรื่องอื่น ๆ		
6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	<p>สสส. ให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p>	ทราบ
6.2 การนัดหมายประชุม ครั้งต่อไป	<p>กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ช่วงเช้า เพื่อหารือประเด็นในการเข้าพบ กระทรวงศึกษาธิการ</p>	ทราบ